

TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỖ
KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM



Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp tri ân những người thầy, người cô đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục mà còn là lúc chúng ta nhìn lại và cảm nhận những giá trị lớn lao mà nghề "trồng người" mang lại. Tại lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, được tổ chức vào ngày 20/11/2024 tại Trường THCS TT Trâu Quỳ, nhà trường đã tổ chức một chương trình trang trọng, giàu ý nghĩa, tôn vinh truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc.

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy."

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những người thầy để kính trọng, biết ơn, những người đã dìu dắt, chấp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để chúng ta tri ân, tôn vinh những người đã lặng lẽ dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp "trồng người." Hôm nay, trong không khí rộn ràng, ấm áp của mùa tri ân, thầy và trò trường THCS Trâu Quỳ hân hoan chào đón các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các em học sinh cùng tham dự buổi lễ ý nghĩa này. Đây không chỉ là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc mà còn là thời điểm để nhìn lại những chặng đường đã qua, ghi nhận những thành tựu mà thầy và trò nhà trường đã cùng nhau nỗ lực đạt được.

Trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi lễ, trường THCS Trâu Quỳ vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo huyện và thị trấn đến chung vui và gửi lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đặc biệt, đồng chí

Hoàng Anh Tú – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trâu Quỳnh, cùng đồng chí Nguyễn Thị Lệ Quyên – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳnh, đã đến tham dự và chia sẻ niềm vui với thầy trò nhà trường.



(Nhà trường được vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo huyện và thị trấn đến chung vui cùng thầy và trò nhà trường)

Buổi lễ còn vinh dự chào đón các thầy cô giáo đã từng cống hiến tuổi xuân tại mái trường này. Ngày hôm nay, trở lại nơi gắn bó một thời, các thầy cô cùng nhà

trường ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ, tái hiện những năm tháng nhiệt huyết vì sự nghiệp "trồng người".



(Sự hiện diện của các thầy cô giáo từng công tác tại trường nay đã nghỉ hưu)

Đặc biệt, nhà trường cũng vinh dự đón tiếp bác Phạm Phương Thanh – Trưởng ban Cha mẹ học sinh của trường – cùng các đại diện Ban Cha mẹ học sinh của các lớp. Sự có mặt của các bác không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ tích cực trong mọi hoạt động giáo dục mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của các em



(Bác Phạm Phương Thanh- Trưởng Ban Cha mẹ học sinh của trường và Đại diện Cha mẹ học sinh các lớp)

Về phía nhà trường, có sự hiện diện của Nhà giáo Ưu tú Đỗ Thị Hải Yến – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.756 em học sinh của trường THCS Thị trấn Trâu Quỳ.

Sự góp mặt của các đại biểu, các thầy cô, phụ huynh và học sinh không chỉ tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình mà còn thể hiện mối quan tâm sâu sắc của chính quyền

địa phương và cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời là nguồn động viên lớn lao cho thầy và trò nhà trường trong hành trình dạy và học.



(Nhà giáo ưu tú Đỗ Thị Hải Yến - Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường)

Chương trình bắt đầu trong không khí trang trọng với tiết mục múa hát "Lời thầy cô" của tập thể lớp 6A7. Những bước múa nhẹ nhàng, uyển chuyển kết hợp với giai điệu du dương đã làm cho không gian buổi lễ trở nên ấm áp và ngập tràn tình cảm. Lời ca ngọt ngào vang lên như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thầy cô, những người đã hết lòng dìu dắt các em trên con đường học tập. Tiết mục này là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của học trò dành cho những người thầy, người cô đã không ngừng cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Sau tiết mục văn nghệ đầy xúc động, nghi thức chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tiếng Quốc ca vang vọng, như nhắc nhở mỗi người về những giá trị thiêng liêng của dân tộc, về những hy sinh và cống hiến của bao thế hệ đi trước. Trong khoảnh khắc tôn nghiêm đó, thầy Hoàng Văn Khuê, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đã lên tuyên bố lý do khai mạc buổi lễ. Lời tuyên bố của thầy không chỉ mở màn cho chương trình mà còn khẳng định sự quan trọng của Ngày Nhà giáo Việt Nam, dịp để chúng ta tôn vinh những thầy cô giáo tận tụy và luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục cao cả.



(Thầy Hoàng Văn Khuê, Phó Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố lí do và khai mạc buổi lễ)

Tiếp theo, Nhà giáo Ưu tú Đỗ Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường, đã có bài diễn văn đầy cảm động. Với tâm lòng dành trọn cho sự nghiệp giáo dục, cô đã ôn lại những thành tựu của ngành giáo dục và sự đóng góp vô giá của các thầy cô giáo trong công cuộc "trồng người". Cô cũng nhấn mạnh những nỗ lực không mệt mỏi của thầy trò trong suốt năm học qua, đồng thời bày tỏ sự biết ơn chân thành đến các thầy cô và học sinh vì những thành tích đáng tự hào. Lời phát biểu của cô không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành quả đã đạt được mà còn là nguồn động viên, khích lệ lớn lao đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

Trong không khí trang trọng và xúc động, nhà trường đã dành những lời tri ân chân thành và tặng hoa cho các thầy cô giáo đã từng công tác tại trường nhưng nay đã nghỉ hưu. Những thầy cô đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, đã dạy dỗ biết bao thế hệ học trò trưởng thành. Những bông hoa tươi thắm là lời cảm ơn sâu sắc, là sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quý giá của các thầy cô trong suốt thời gian qua.



(Đại diện học sinh các lớp trao những bó hoa tươi thắm tri ân các thầy cô giáo đã nghỉ hưu)

Đại diện cho hơn 1.700 học sinh toàn trường, em Nguyễn Yên Nhi – học sinh lớp 9A6 – đã lên phát biểu, mang đến những lời cảm động từ trái tim của người học trò. Với giọng nói trong trẻo và đầy cảm xúc, em đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô – những người cha, người mẹ thứ hai đã không ngừng dạy dỗ, dìu dắt và chắp cánh cho những ước mơ của học trò.

Em nói: “Công lao thầy cô không thể đong đếm bằng thời gian hay vật chất. Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, để trở thành những người có ích, không phụ lòng kỳ vọng của thầy cô.”

Lời phát biểu của em không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là niềm tự hào sâu sắc của các thầy cô khi chứng kiến sự trưởng thành, thành công của học trò mình.



(Em Nguyễn Yến Nhi – học sinh lớp 9A6 – đã lên phát biểu, mang đến những lời cảm động từ trái tim của người học trò)

Chương trình tiếp tục với một màn trình diễn độc đáo và đầy ấn tượng của các em học sinh lớp 9 – màn trình diễn thời trang thanh lịch từ những nguyên vật liệu tái chế. Các em đã khéo léo sáng tạo những bộ trang phục tuyệt đẹp từ các vật dụng tưởng chừng như bỏ đi: giấy báo, bìa carton, vải vụn, và nhựa tái chế. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự tinh tế trong thiết kế mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải. Những bộ đồ không chỉ đẹp mà còn rất độc đáo, mỗi chi tiết đều chứa đựng sự tỉ mỉ và công sức của các em học sinh.

Khán giả không khỏi trầm trồ trước sự sáng tạo, khéo léo và tài năng của các em. Những bước đi tự tin, duyên dáng của các học sinh trong những bộ trang phục từ vật liệu tái chế đã tạo nên một không gian sống động, thể hiện rõ nét tinh thần trẻ trung, sáng tạo và đầy trách nhiệm với tương lai của trái đất. Đây là một thông điệp sâu sắc, cho thấy rằng những gì tưởng chừng như vô giá trị lại có thể trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nếu chúng ta biết cách biến đổi và sáng tạo.



Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cô và trò nhà trường biểu diễn, đặc biệt là bài hát "*Bài ca người giáo viên nhân dân*", đã mang đến những giây phút đầy xúc động. Những lời ca ngọt ngào, đậm đà cảm xúc như một lời tri ân sâu sắc, thâm đậm tình yêu và lòng kính trọng đối với các thầy cô giáo – những người đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp trồng người, giúp đỡ các em trưởng thành từng ngày.



(Tiết mục văn nghệ "Bài ca người giáo viên nhân dân" của thầy và trò nhà trường)

Thầy Hoàng Văn Khuê, Phó Hiệu trưởng, tiếp tục công bố và đọc các quyết định trao thưởng cho các thầy cô và học sinh có thành tích xuất sắc. Cô Đinh Thị Thanh Thủy được vinh danh với danh hiệu Nhà giáo Ưu tú – một phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi trong sự nghiệp giáo dục. Các lớp và học sinh đạt giải trong các phong trào thi đua, các cuộc thi như: Làm video "Thầy cô trong mắt em", Phong trào "Hoa điểm tốt", các cuộc thi văn nghệ khối 6, 8, Làm báo tường lớp 7, Học sinh thanh lịch khối 9, cũng được trao thưởng, mang đến niềm tự hào và động lực tiếp tục phấn đấu.



(Cô Đinh Thị Thanh Thủy được vinh danh nhà giáo Ưu tú, các thầy cô có thành tích xuất sắc, có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục)

Chương trình khép lại bằng tiết mục nhảy hiện đại "Nam quốc sơn hà" của lớp 8A5. Những bước nhảy mạnh mẽ, đầy tự hào đã tái hiện lại tinh thần bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam. Tiết mục này không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng mà còn là thông điệp về niềm tin và hy vọng vào thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.



(Tiết mục văn nghệ đầy ấn tượng của lớp 8A5)

"Thầy cô là ánh sáng soi đường, là ngọn gió nâng cánh ước mơ, là người truyền cảm hứng cho mỗi hành trình trưởng thành."

Buổi lễ hôm nay không chỉ là khoảnh khắc đề tri ân mà còn là một lời nhắc nhở chúng ta trân trọng hơn những giá trị mà thầy cô đã trao gửi. Dưới ánh sáng tri thức và sự tận tâm của thầy cô, mỗi học sinh sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Như lời thơ của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký:

*"Mỗi con chữ, mỗi dòng đời thầy viết
Là dòng sông nâng bước trẻ sang bờ."*

Xin kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người cao cả!

Tác giả: Tống Hà
THCS TT Trâu Quỳ